

## ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าในกรอบเอเปค (EVSL)

นายชาดูชัย มุสิกนิศากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยในวันนี้ (18 กันยายน 2541) ถึงความคืบหน้าของการประชุมเจรจาเพื่อเปิดเสรีให้เร็วขึ้นรายสาขา ตามความสมัครใจภายใต้กรอบเอเปค (Early Voluntary Sectoral Liberalization - EVSL) ที่มีองค์กวันตัน มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน ศกนี้ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมผู้นำเอเปค ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2540 ณ นครเวนวูเวอร์ ประเทศแคนาดา ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดเสรีให้เร็วขึ้นรายสาขาตามความสมัครใจ (EVSL) ในสินค้า 15 สาขา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ สินค้า 9 สาขาที่ให้ดำเนินการก่อน ได้แก่ (1) ข้าวและเครื่องประดับ (2) ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ (3) ปลาและผลิตภัณฑ์ (4) ขงเส้น (5) เคมีภัณฑ์ (6) เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ (7) สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (8) พลังงานผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (9) สินค้าโทรคมนาคม และอีก 6 สาขาที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป ได้แก่ (10) ยาง และยางสังเคราะห์ (11) ผลิตภัณฑ์น้ำมัน (12) ผลิตภัณฑ์อาหาร (13) ปุ๋ย (14) รถยนต์ และ (15) อากาศยาน

นายชาดูชัยฯ ได้แสดงต่อไปว่าไทยได้ยื่นเสนอไปแล้ว 9 สาขา ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ โดยขอลงวันที่จะไม่ร่วมการเปิดเสรีสำหรับบางรายการในบางสาขา ทั้งนี้พิจารณาจากข้อจำกัดและความสามารถในการผลิตเป็นประเด็นสำคัญ และกระทรวงการคลังได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้แทนไทย ในคณะกรรมการการค้าและการลงทุนอันต้อยฝ่ายเสรีภาพการค้า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2541

สำหรับการประชุมที่มีองค์กวันตัน มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน ดังกล่าว ได้มีการพิจารณาประเมินผลของข้อเสนอที่แต่ละประเทศยื่นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2541 และผลการประเมินพบว่า ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ (1) รายการขอลงวันที่จะไม่เปิดเสรี ของบางประเทศมีมากเกินไป (2) ระยะเวลาการลดภาษี (End Dates) นานเกินไป คือเกินระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกินปี ค.ศ. 2005 และ (3) อัตราภาษีสุดท้าย (End Rates) ยังคง

เป็นระดับ 0% สำหรับนักท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น ยังมีส่วนร่วมในการเปิดเสรีน้อย เมื่อเทียบกับข้อเสนอของประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น ดังนั้นที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้สมาชิกแต่ละประเทศไปทำการศึกษาในรายละเอียดของการเปิดเสรี เพื่อปรับปรุงข้อเสนออีกครั้ง และกำหนดให้ยื่นข้อเสนอใหม่ต่อฝ่ายเลขานุการเองภายในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. นี้ ทั้งนี้ เพื่อสรุปผลเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าเขตแปด (Trade Ministers Meeting) และระดับผู้นำ (Leaders Meeting) ในเดือนพฤศจิกายนต่อไป ในการดำเนินการต่อไปดังกล่าว กระทรวงการคลังจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง